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IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL 
 

 
Cofnodion cyfarfod Anghysbell a gynhaliwyd ar 5 Mehefin, 2025. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorwyr P. Drake, W.A. Hennessy a J.M. Norman. 
 
Hefyd yn bresennol: L. Sneddon (Ymgeisydd), M. Phipps (Cynrychiolydd yr 
Ymgeisydd), K. Evans (Rheolwr Tîm Trwyddedu – Cyngor Bro Morgannwg), I. Huish 
(Parti â Buddiant), G. Davies (Swyddog Gwasanaethau Democrataidd – Cyngor Bro 
Morgannwg) ac R. Price (Swyddog Cyfreithiol Cyngor Bro Morgannwg). 
 
 
(a) Cyhoeddiad – 
 
Cyn i fusnes y Pwyllgor ddechrau, darllenodd y Swyddog Gwasanaethau 
Democrataidd a Chraffu y datganiad a ganlyn: “A gaf i atgoffa pawb oedd yn 
bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw yn ogystal â’i recordio ar y 
rhyngrwyd a bod y recordiad hwn yn cael ei archifo i’w weld yn y dyfodol.” 
 
 
(b) Penodi Cadeirydd –  
 
PENDERFYNWYD – Penodi'r Cynghorydd P. Drake yn Gadeirydd am gyfnod 
gwrandawiad yr Is-bwyllgor 
 
 
(c) Datganiadau Buddiant –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
(d) Deddf Trwyddedu 2003 – Rhoi Trwydded Safle – Bakehouse, Cornerhouse, 
Commercial Street, Llanilltud Fawr CF61 1RB (AT) – 
 
Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais a oedd yn ceisio darpariaeth ar gyfer gwerthu alcohol 
i'w yfed ar y safle ac oddi arno, o ddydd Llun i ddydd Sul am yr oriau 10:00 i 22:30. 
 
Mynychwyd y gwrandawiad gan yr Ymgeisydd (L. Sneddon) a'i gynrychiolydd, 
M. Phipps. 
 
Amlinellodd y Swyddog Trwyddedu'r adroddiad i'r Is-bwyllgor a oedd wedi'i 
ddosbarthu'n flaenorol ynghyd â sylwadau ychwanegol. 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Licensing-Sub/2025/25-06-05.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=dUJ3Fo_uJrM&list=PLzt4i14pgqIHYun91MwxNeBIeFmNA5hEK&index=20
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Cyflwynodd M. Phipps yr achos ar ran yr Ymgeisydd, L. Sneddon, a chyfeiriodd at y 
cynlluniau ar gyfer yr adeilad a ddisgrifiwyd fel siop goffi a chaffi gyda lle i 36 o seddi. 
Gwnaed y cais i wella a datblygu'r hyn a gynigiwyd trwy gynnwys ystod gymedrol o 
winoedd a chwrw lleol. Byddai hynny'n gwneud y Bakehouse yn adeilad bach a 
fyddai'n cynnig dewis arall yn lle'r tafarndai. Cynigiodd M. Phipps sicrwydd na 
fyddai'n dod yn siop drwyddedig. Roedd yr Ymgeisydd yn dymuno cael nosweithiau 
cerddoriaeth achlysurol, a gallant ddangos y rygbi, ond nid oedd y rhain wedi'u 
rheoleiddio ac felly roeddent wedi'u tynnu'n ôl. 
 
Dywedwyd nad oedd yr Ymgeisydd yn derbyn eu bod yn troi'r Bakehouse yn dafarn 
fach. Roedd yr Heddlu wedi bod yn rhan o'r broses, a chafwyd eu sylwadau yn 
Atodiad C, a oedd yn cynnwys nifer o amodau yr oedd yr Ymgeisydd wedi cytuno 
iddynt. Mynegodd y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd bryderon ynghylch tafarndai 
cyfagos ac nad oedd yr Is-bwyllgor Trwyddedu yn adolygiad o'r safleoedd hynny. 
Nododd y polisi'n benodol fod dewis eang yn uchelgais i'r Cyngor a oedd am gefnogi 
busnesau lleol. Cyfeiriad y Bakehouse oedd Commercial Street, ac felly nid oedd 
cael busnes yno yn amhriodol. 
 
Dywedodd M. Phipps fod yr Ymgeisydd wedi anfon llythyr at drigolion lleol yn 
amlinellu'r cynlluniau a'u bod yn fodlon cyfarfod ag unrhyw unigolyn yn yr ardal i 
drafod unrhyw bryderon. Roedd yn bwysig nodi nad oedd unrhyw wrthwynebiadau 
ffurfiol wedi dod i law gan Gyngor y Dref gyda gwrthwynebiadau lleol yn 
canolbwyntio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a phroblemau ynghylch sbwriel a 
oedd oherwydd agosrwydd at y tafarndai presennol yn yr ardal. Felly, nid oedd y 
materion yn gysylltiedig â'r Becws fel y cyfryw, ac felly roedd y cynigion o flaen yr Is-
bwyllgor yn unol â'r amcanion trwyddedu. 
 
Mae'r sylwadau eraill yn awgrymu bod problem gronnus, a dderbyniwyd fel pryderon 
am y tafarndai, nad oeddent yn berthnasol i'r Becws. Nid oedd lleoliad y byrddau a'r 
cadeiriau yn berthnasol chwaith. Ychwanegodd M. Phipps nad oedd y cyfeiriad at 
iechyd yr amgylchedd yn ymwneud â'r safle. Nid oedd gan y lluniau o'r chwydu a'r 
gwydrau ddim i'w wneud â'r Becws. 
 
Dywedodd y Cynghorydd W. Hennessy ei fod yn adnabod yr ardal yn dda, a 
gofynnodd a oedd trigolion lleol wedi cael eu cysylltu. Dywedodd M. Phipps fod 
trigolion wedi cael eu cysylltu a bod trafodaeth ddilynol wedi digwydd. 
 
Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gynrychioliadau gan Awdurdodau Cyfrifol. 
 
Gofynnwyd i I. Huish (Parti â Diddordeb) wneud sylwadau, a chyfeiriodd at bryderon 
ynghylch pobl sy'n mwynhau'r nos yn hwyr yn niwsans ac yn achosi ymddygiad 
gwrthgymdeithasol fel bod yn swnllyd a throethi mewn lonydd cefn. O'r herwydd, nid 
oedd trigolion yn gwrthwynebu'r Becws yn benodol, ond roedd gan drigolion lleol 
bryderon ynghylch problemau yn Llanilltud Fawr ei hun. 
 
Eglurhaodd I. Huish nad oedd hi wedi nodi bod y llanast a ddangoswyd yn y lluniau 
yn gysylltiedig o gwbl â'r Becws, ond ei bod hi'n cyflwyno'r hyn y gofynnwyd iddi ei 
ddarparu. 
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Ychwanegodd I. Huish nad oedd ganddi ddim yn erbyn y Bakehouse a'i bod am 
dynnu sylw at bryderon trigolion lleol o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr 
ardal. 
 
Wrth grynhoi, ailadroddodd I. Huish nad oedd ganddi unrhyw wrthwynebiadau i'r 
Bakehouse. 
 
Wrth wneud eu datganiad cloi, dywedodd M. Phipps y byddai'r Ymgeisydd yn hapus i 
ymgysylltu â'r trigolion a fyddai'n gwsmeriaid iddynt yn y pen draw. Ni fyddai rhoi'r 
drwydded yn effeithio ar yr amcanion trwyddedu. 
 
Heb unrhyw bartïon eraill i ymgynghori â nhw a dim cwestiynau gan yr Is-bwyllgor, 
cadarnhaodd y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu a'r Swyddog 
Cyfreithiol y byddai'r Is-bwyllgor yn mynd i drafodaeth breifat, gyda'r penderfyniad ar 
y cais i'w ddarparu i bob parti gan yr Awdurdod Trwyddedu o fewn pum niwrnod 
gwaith. 
 
Yn dilyn hyn, datgysylltodd yr Ymgeisydd, ei gynrychiolydd, y Parti â Diddordeb a'r 
Swyddog Trwyddedu a oedd yn bresennol o'r gwrandawiad, fel y cadarnhawyd gan y 
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu, a thrafododd yr Is-bwyllgor 
Trwyddedu'r cais yn breifat gyda chefnogaeth Swyddog Cyfreithiol y Cyngor. 
 
Yn dilyn hynny, penderfynodd yr Is-bwyllgor Trwyddedu 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid caniatáu’r cais fel y’i gwnaed, ynghyd â’r amodau y 
cytunwyd arnynt gyda Heddlu De Cymru. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Wrth ddod i'r penderfyniad, roedd yr Is-bwyllgor wedi ystyried y cais ynghyd â phawb 
a oedd wedi gwneud cyflwyniadau ysgrifenedig a llafar. Roedd yr Is-bwyllgor wedi 
ystyried Deddf Drwyddedu 2003 fel y'i Diwygiwyd, yn enwedig yr Amcanion 
Trwyddedu a Chanllawiau'r Swyddfa Gartref ynghyd â Datganiad Polisi Trwyddedu'r 
Cyngor. 


